

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ XUÂN LAN**
- Sinh ngày: 02/5/1983
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Luật
- Chính trị: Cao cấp chính trị
- Quê quán: Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Thường trú: Khu phố 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Chức vụ hiện nay: Bí thư Huyện Đoàn Huyện Đức Huệ, là đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 01 huyện Đức Huệ. Đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đại biểu HĐND là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Là người con của quê hương, tôi cũng luôn theo sát quá trình phát triển KT – XH của huyện nhà. Trong những năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, bất lợi về suy thoái kinh tế, thiên tai dịch bệnh và những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong nước. Song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ và chính quyền huyện Đức Huệ; sự đóng góp tích cực của nhân dân, KT – XH của huyện tiếp tục có bước phát triển vững chắc. Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ

2015 - 2020 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra trong quá trình phát KT – XH của huyện những năm tới đó là sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, công nghiệp còn đang trong quá trình thu hút đầu tư, ngành nghề phát triển chậm, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, lực lượng lao động phần lớn chưa qua đào tạo, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của tỉnh, đời sống nhân dân và an sinh xã hội còn nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân: chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục,... Đồng thời tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là những nội dung liên quan đến huyện nhà, và phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Hai là: không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương vào quy chế hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND tỉnh; trong đó chú trọng về cơ chế liên hệ phản ánh kiến nghị, cung cấp thông tin giữa cử tri, chính quyền cơ sở với các đại biểu HĐND tỉnh, cơ chế đánh giá hoạt động hàng năm đối với mỗi đại biểu và tổ đại biểu để góp phần thực hiện tốt đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Ba là: trên cương vị công tác của mình tôi sẽ tập trung các vấn đề về an sinh xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, phối hợp với các ngành dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, người có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi;... bên cạnh đó, cũng tăng cường giám sát việc nâng cao chất lượng, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao y đức trong khám chữa bệnh cho nhân dân tại các cơ sở y tế; công tác đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nhất là cấp học mầm non; công tác quản lý sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, việc thực hiện các nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức các lễ hội, việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình giám sát đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HDND đối với cơ quan có thẩm quyền.

Có thể những nội dung và nhiệm vụ báo cáo ở trên chưa phản ánh hết những yêu cầu từ thực tiễn cơ sở và mong muốn của cử tri. Song tôi xin hứa những việc gì có thể làm được thì quyết tâm thực hiện, đồng thời tích cực đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng của cử tri.

Tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các bác, các anh chị cùng đồng đảng các tầng lớp cử tri quê nhà để tôi có thể trở thành người đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri huyện nhà tới các kỳ họp của HDND tỉnh./.